
 

 

  

 

   
 

 

 Reykjavík, 5. október 2023 
  USK23050069 

 
Borgarráð Reykjavíkur 
Tjarnagötu 11 
101 Reykjavík 
  

 

Hér með sendist útskrift úr fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 4. október 2023 
varðandi eftirfarandi mál: 

 

Fossvogsblettur 2-2A - nýtt deiliskipulag - Ævintýraborgir 

Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju tillaga umhverfis- og skipulagssvið að nýju 
deiliskipulagi fyrir Fossvogsblett 2-2A. Í breytingunni sem lögð er til felst að skilgreind er ný lóð 
og byggingarreitur fyrir leikskóla, auk þess að skilgreindur er tímabundin byggingarreitur fyrir 
leikskóla, samkvæmt uppdrætti Landmótunar, dags. 21. júní 2023. Einnig er lögð fram 
húsakönnun Borgarsögusafns Reykjavíkur, dags. 17. janúar 2023. Tillagan var auglýst frá 26. 
júlí 2023 til og með 7. september 2023. Eftirtaldir sendu inn umsögn: Íbúaráð Háaleitis- og 
Bústaðahverfis, dags. 29. ágúst 2023. Að loknum athugasemdarfresti barst athugasemd Kristins 
Kristinssonar, dags. 19. september 2023. Einnig er lögð fram umsögn deildar samgangna, dags. 
18. september 2023 og umsögn skipulagsfulltrúa, dags. 28. september 2023. Lagt er til að 
tillagan verði samþykkt með þeim breytingum sem koma fram í umsögninni. 
Samþykkt með fimm atkvæðum fulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata , Viðreisnar og Vinstri 
grænna, sbr. 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, með þeim breytingum sem koma fram í 
umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. september 2023. 
Vísað til borgarráðs. 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins. 
 
 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun: 

Æskilegt er að svo stórum leikskóla verði fundin heppilegri staðsetning en við Fossvogsblett 
2 og 2a. Eins og íbúar í hverfinu benda á er Fossvogsgata þröng, með gangstétt aðeins 
öðrum megin og hentar því ekki hinni miklu umferð, sem mun óhjákvæmilega fylgja stórum 
leikskóla. Mikill gróður er á umræddum lóðum og færi betur á því að nýta þær sem 
útivistarsvæði en nýta aðra möguleika í því skyni að fjölga leikskólarýmum í hverfinu.  

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 

Flokkur fólksins fagnar því megininntaki deiliskipulagstillögunnar að stefnt sé að því að 
fjölga leikskólaplássum í hverfinu með byggingu nýs leikskólahúsnæðis. Mikill skortur er á 
leikskólaplássum í hverfinu. Þær athugasemdir sem hér liggja fyrir snúa að skorti á samráði 
s.s. hvernig var staðið að kynningu tillögu að nýju deiliskipulagi. Mikilvægt er einmitt að 
standa vel að kynningum svo ekki komi bakreikningar síðar. Það byggir allt á að íbúar fái 



 

 

  

 

   
 

góðar upplýsingar svo að hver og einn geti undirbúið sig undir breytingarnar og bent á það 
sem betur má fara. 

 
 

 

 

 

Glóey Helgudóttir Finnsdóttir 
Umhverfis- og skipulagssvið 

Skrifstofa stjórnsýslu og gæða 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylgiskjöl: Uppdr. Landmótunar, dags. 21. júní 2023, húsakönnun Borgarsögusafns Reykjavíkur, dags. 17. 
janúar 2023 og innkomnar umsagnir og athugasemdir. Einnig eru lagðar fram umsagnir deildar samgangna, 
dags. 18. september 2023 og skipulagsfulltrúa, dags. 28. september 2023 
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Miðlungs gildi. Ekki er gerð sérstök tillaga um verndun hússins en bent á að það er, ásamt
nánasta umhverfi sínu og gróðri, vitnisburður um eldri sögu svæðisins sem ástæða væri til að
taka tillit til eða minnast á einhvern hátt í framtíðarskipulagi svæðisins, enda væri það í
samræmi við markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2040 um að leitast verði við að minnast
sögunnar í skipulagi og hönnun nýrrar byggðar (A-huti, bls. 135).

Varðveislugildi:

Hátt. Húsið ásamt gróðri á lóðinni ber sögu erfðafestulanda og ræktunarstarfs í Reykjavík vitni.
Eitt af þeim húsum í Fossvogi sem reist voru til íbúðar af garðyrkjumönnum sem áttu þar
ræktarland, óleyfishús byggt í tíð húsnæðiseklu. Með síðustu húsunum sem eftir standa af þeim
sem reist voru á erfðafestulöndum á svæðinu.

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs. Húsið er lágreist og fellur ágætlega að umhverfi en þéttur trjágróður umlykur það nú
svo það er lítt sýnilegt. Vitnisburður um eldra byggðamynstur og búsetulandslag á svæðinu.

Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Lítið íbúðarhús út timbri, ein hæð með valmaþaki og síðari tíma viðbyggingum,
reist í lok síðari heimstyrjaldar.

Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Húsinu hefur verið breytt með viðbyggingum, gluggabreytingum og nýrri
klæðningu, en hefur haldið grunngerð sinni.

Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið stendur á erfðafestulandi, Fossvogsbletti 2, sem Hákon Bjarnason, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Íslands, fékk
upphaflega úthlutað árið 1933. Hann framseldi erfðafesturéttinn til Hermanns Jónassonar ráðherra árið 1941. Tveimur árum
síðar eða 1943 heimilaði bærinn Hermanni að skipta landinu í tvennt, Fossvogsblett 2A og 2B. Ári síðar eða 1944, var
Fossvogsblettur 2A framseldur til Þórðar S. Kaldalóns, garðyrkjumanns sem fljótlega reisti þar íbúðarhús um 57 m 2 að
stærð. Ekki var heimilt að reisa hús stærra en 25 m2 á erfðafestublettunum. Húsið sést á loftmynd frá 1946, svo að líklega
hefur það verið reist á árunum 1944-1945. Á þeim tíma var mikil húsnæðisekla í Reykjavík. Skúrar hafa einnig verið á
lóðinni amk. frá 1951 og gróðurhús sömuleiðis.

Árið 1960 óskaði þáverandi eigandi Halldór G. Halldórsson eftir því að fá að stækka húsið en ekki var veitt heimild fyrir
því, þar sem húsið var á óskipulögðu svæði. Húsið var stækkað þrátt fyrir það, með viðbyggingu til suðurs, samkvæmt
teikningu eigandans, Halldórs, frá 1960 (mynd hér fyrir ofan til vinstri). Gluggasetningu virðist hafa verið breytt frá því
sem sjá má á teikningunni og stór gluggi settur á suðvesturhorn eldri hluta hússins. Húsið hefur verið klætt láréttri
timburklæðningu og skúr verið byggður við austurhlið á árunum 1975-1979 (skv. loftmyndum).

Landið var tekið úr erfðafestu árið 1964 og það ítrekað árið 1980.
Töluverð ræktun hefur verið alla tíð á landinu og það er nú skógi vaxið.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur



Vegna: Máls nr. 0440/2023, Fossvogsblettur 2-2A – Ævintýraborgir (Kynning tillögu)

Athugasemd: Á fundi íbúaráðs Háaleitis- og Bústaðahverfis þann 29. ágúst 2023 var lögð fram og samþykkt
umsögn ráðsins, dags. 29. ágúst 2023, um tillögu að nýju deiliskipulagi vegna Fossvogsblettar 2 - 2A –
Ævintýraborgir, sbr. 2. liður fundargerðar ráðsins sama dag. Hjálagðri umsögn er hér með komið á framfæri.
Virðingarfyllst, Heimir Snær Guðmundsson, starfsmaður íbúaráða Reykjavíkurborgar.

Höfundur: Heimir Snær Guðmundsson/heimir.snaer.gudmundsson@reykjavik.is

Sent inn þann: 30.08.2023



 

 

29. ágúst 2023 
 
 
 
 

Fossvogsblettur 2-2A – Ævintýraborgir 
Umsögn Íbúaráðs Háaleitis- og Bústaðahverfi vegna kynningar á nýju deiliskipulagi. 
 
 

Íbúaráð Háaleitis- og Bústaðahverfis fagnar því megininntaki deiliskipulagstillögunnar að 

stefnt sé að því að fjölga leikskólaplássum í hverfinu með byggingu nýs leikskólahúsnæðis. 

Miðað við markmið borgarinnar um inntöku barna á leikskóla er ljóst að skortur er á 

leikskólaplássum í hverfinu. Mikilvægt er að núverandi þörf sé mætt en einnig að horft sé 

fram á veginn m.t.t. þeirrar fólksfjölgunar sem ætla má að geti orðið í hverfinu á næstu árum 

með uppbyggingu á skilgreindum þróunarreitum hverfisins svo sem við Kringlusvæðið, 

Múlahverfið og á sunnanverðri lóð Borgarspítalans. 

 

Fyrirhugaður nýr leikskóli við Fossvogsblett 2-2a er að mörgu leiti heppilega staðsettur 

miðað við fyrirhuguð uppbyggingarsvæði, ekki síst áætlaða uppbyggingu íbúðarhúsnæðis við 

Borgarspítalann. Auk þess sem talsverð uppbygging almenns íbúðarhúsnæðis hefur átt sér 

stað við Lautarveg síðustu ár sem njóta mun góðs af nýjum leikskóla á svæðinu. Leikskólinn 

er skemmtilega staðsettur í grónum lundi vestast í Fossvogsdalnum sem gefur færi á að 

tengja starfsemi leikskólans við það gróna umhverfi þar sem leikskólinn verður staðsettur og 

sjálfan Fossvogsdalinn. Einnig liggur lóðinn við einn helsta stofnstíg borgarinnar sem liggur 

um allan Fossvoginn og yfir göngubrú yfir Kringlumýrarbraut í átt að Vatnsmýrinni og 

miðborg Reykjavíkur. Aðgengi að leikskólanum fyrir notendur virkra ferðamáta verður því 

eins og best verður á kosið.  Í þeim efnum mætti þó benda á að samkvæmt 

deiliskipulagsuppdrættinum er ekki gert ráð fyrir beinni tengingu af umræddum stíg inn að 

aðkomunni að leikskólnum. Úr því mætti bæta með auðveldum hætti.  

 

Eins og áður segir fagnar íbúaráðið þeim fyrirætlunum að fjölga eigi leikskólaplássum í 

hverfinu en vill jafnframt koma á framfæri áhyggjum íbúa í nágrenni lóðarinnar er varða 

fjölda leikskóladeilda í fyrirhuguðum leikskóla og þá auknu umferð sem breytingar á notkun 

lóðarinnar mun óhjákvæmilega leiða af sér. Gert deiliskipulagstillagan ráð fyrir að á lóðinni 

getið verið allt að 10 deilda leikskóli, með allt að 150 leikskólaplássum. Óskar íbúaráðið eftir 

því að fá betri kynningu á þeim forsendum sem liggja á baki áætlaðri stærð leikskólans og 

hvaða fordæmi séu fyrir leikskólum af þessari stærðargráðu. Einnig kallar íbúaráðið eftir því 

að dregin verði saman gögn er varða breytta umferðarsköpun á svæðinu með tilkomu 

leikskólans og þau borin saman við núverandi aðstæður. Einnig væri rétt að skoða til 

samanburðar hvaða breytingar yrðu ef stærð leikskólans væri minni, t.a.m fyrir 90 börn (6 

deildir) og hvaða almennu breytinga megi vænta með frekari íbúðaruppbyggingu í nágrenni 

lóðarinnar.  



 

 

 

Að lokum vill íbúaráðið leggja áherslu á að með þeim framkvæmdum sem bygging 

leikskólans fylgir verði núverandi gróðurþekju á svæðinu ekki raskað meira en þörf krefur. 

Eru ákvæði í skilmálum deiliskipulagstillögunnar um að gróður út að Fossvogsvegi skuli halda 

sér því mjög mikilvæg. Í því samhengi mætti þó velta upp hvort ekki væri rétt að bílastæði 

væru staðsett innar á lóðinni til jafns við skilgreindan byggingarreit fyrir nýbyggingu. Myndi 

það tryggja betur að út við Fossvogsveg gætu staðið myndarleg tré sem myndu viðhalda 

núverandi götumynd og skýla leikskólanum vel frá götunni.  

 

Íbúaráð Háaleitis- og Bústaðahverfis. 
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USK Skipulag

Frá: Kristinn Kristinsson 
Sent: þriðjudagur, 19. september 2023 12:17
Til: USK Skipulag
Efni: Tillaga að nýju deiliskipulagi Fossvogsbletts 2-2A

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Flaggað

Góðan daginn. 
 
Sú Ɵllaga sem þeƩa bréf łallar um: 
hƩps://eur01.safelinks.protecƟon.outlook.com/?url=hƩp%3A%2F%2Fwww.skipulagsgaƩ.is%2Ffiles%2F54b887af-
69ba-4cf8-a372-
bf8ef4ff1800&data=05%7C01%7Cskipulag%40reykjavik.is%7C19b36abd0d90446f706f08dbb90a65a4%7C6aed0be3a
6ff4c6c83b5bb72bdd10088%7C0%7C0%7C638307229421927579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLj
AwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wacRkprZEBAw7W%2F
mie7XvyrMBHXbkoiS%2Bp8ALVTĬPo%3D&reserved=0 
 
Ég vil með þessu bréfi mótmæla því hvernig staðið hefur verið að gerð og kynningu Ɵllögu að nýju deiluskipulagi 
FossvogsbleƩs 2-2A. Í vor bárust fyrst bréf Ɵl sumra íbúa hverfisins um þessa Ɵllögu. Eins og fram hefur komið áður 
hefði áƩ að senda þessi bréf á alla íbúa hverfisins, enda eru stærstu áhrif Ɵlkomu þessa leikskóla sú umferð sem hlýst 
af, og hefur hún áhrif á alla íbúa, óháð því hvort hús þeirra snúa beint að nýjum leikskóla eða ekki. En það sem verra 
er er að þó svo að umsagnir sérhvers umsagnaraðila benntu á að sá łöldi barna sem ætlunin var að sæki nýjan 
leikskóla, 150, sé alltof mikill miðað við aðstæður, þá hefur ekki verið brugðist við þeim athugasemdum að nokkru 
leyƟ með þessari útgáfu Ɵllögunnar. 
 
Enn fremur vil ég mótmæla að íbúum hverfisins hafi ekki verið bennt á að þessi seinni kynning hafi farið fram, og tel 
ég óþarfi að benda á að það sé ekki hægt að ætlast Ɵl að einstaklingar sem hafa hagsmuni að gæta skoði með 
reglulegu millibili vefsíðu SkipulagsgáƩar. Senda hefði áƩ annað bréf Ɵl að gera íbúum viðvart. Er það augljóst að 
miklu fleiri athugasemdir hefðu borist ef svo hefði verið. 
 
Að lokum vil ég gera athugasemdir við þau svör sem hafa verið birt í eŌirfarandi skjali við athugasemdum mínum 
dagseƩum 12. júní: 
hƩps://eur01.safelinks.protecƟon.outlook.com/?url=hƩps%3A%2F%2Ffundur.reykjavik.is%2Fsites%2Fdefault%2Ffile
s%2Fagenda-items%2FFossvogsbleƩur%25202-
2a%252C%2520l%25C3%25BDsing.pdf&data=05%7C01%7Cskipulag%40reykjavik.is%7C19b36abd0d90446f706f08db
b90a65a4%7C6aed0be3a6ff4c6c83b5bb72bdd10088%7C0%7C0%7C638307229421927579%7CUnknown%7CTWFpb
GZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata
=QFBb%2F29hiT7TRN0rmZqN3uOm2A7NhJAOIju7%2BVT5Aq8%3D&reserved=0 
 
Í þessum svörum er því haldið fram að Fossvogsvegur sé sambærileg öðrum götum í íbúðarhverfi, og sér í lagi 
sambærileg Eyrarlandi og HáaleyƟsbraut sunnan Bústaðavegar. Það er einfaldlega rangt. Gatan er ekki með 
göngusơgum beggja vegna vegar, og eru norðurmörk vegarins lóðamörk þar sem standa mestmegnis mannháar 
girðingar sem byrgja að miklu leyƟ sýn umferðar og vegfarandi á gatnamötum. Er því ekki hægt að halda því fram að 
gatan geƟ borið sömu umferð og hinar göturnar. 
Einnig er því haldið fram að fylgst verði með umferð og brugðist við ef þörf er á, en það er ekki hægt að bregðast við 
þessari grunnleggjandi staðreynd að gatan sé ekki með gangstéƩ meðfram norðurkannƟ, heldur í staðinn háar 
girðingar. Ég endurtek að börn úr hverfinu fara oŌ á dag yfir þessa götu í leik, Ɵl að sækja skóla og Ɵl að fara í 
tómstundir. Það umferðarmagn sem fylgir 150 barna leikskóla er einfaldlega ósamræmanlegt þessari staðsetningu. 
 
Virðingarfyllst, 
KrisƟnn KrisƟnsson 
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Reykjavík, 18. september 2023
USK23090156

UMSÖGN

Viðtakandi: Skipulagsfulltrúi
Sendandi: Deild samgangna

Ævintýraborgir Fossvogsvegi - umsögn um áhrif á gatnakerfi

Í athugasemdum vegna grenndarkynningar á deiliskipulagstillögu nýs leikskóla við 
Fossvogsveg, var óskað eftir mati á umferðarsköpun vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar og 
áhrifum á nærliggjandi gatnakerfi. 

Fyrirhugaður leikskóli er hugsaður fyrir 150 börn, svo gera má ráð fyrir að fjöldi starfsfólks 
verði um 40-45. Niðurstöður ferðavenjukönnunar stjórnvalda árið 2022 sýna að 64% ferða 
fólks, sem búsett er í Reykjavík vestan Elliðaáa, í vinnu; og 70% ferða þeirra sem búsett eru í 
Reykjavík vestan Elliðaáa, að keyra/sækja barn í skóla, leikskóla eða til dagmömmu, eru 
farnar sem bílstjóri. Þar sem mikill fjöldi er af leikskólum í borginni og staðsetningar þeirra 
dreifðar yfir alla borgina, má gera ráð fyrir að starfsfólk þeirra ferðist styttri vegalengdir til 
vinnu og síður með bíl í samanburði við aðrar starfsstéttir. 

Ef reiknað er með óbreyttum ferðavenjum má því gera ráð fyrir að, að meðaltali mæti að 
hámarki um 29 starfsmenn til vinnu sem bílstjórar; sem telji 58 bílferðir á dag. Þá má gera 
ráð fyrir að, að meðaltali, séu 105 börn keyrð í og/eða sótt frá leikskóla á hverjum degi. Það 
eru um 420 bílferðir að og frá leikskólanum daglega í tengslum við akstur með börn. Í heild 
má því búast að hámarki við um 480 viðbótar bílferðum í tengslum við fyrirhugaða 
uppbyggingu, miðað við óbreyttar ferðavenjur. Gera má ráð fyrir að um helmingur bílferða, 
eða um 240 bílferðir, leiti um Háaleitisbraut og annar helmingur um Eyrarland að og frá 
Fossvogsvegi. Markmið Reykjavíkur er að bílferðum fækki í framtíðinni, svo ef markmið nást 
verða færri bílferðir.

Um Fossvogsveg fóru um 511 vélknúin ökutæki árið 2015 og er ekki gert ráð fyrir að fjöldi 
þeirra hafi breyst. Viðbót um 240 ökutæki á dag, á Fossvogsvegi og Eyrarlandi annars vegar, 
og Háaleitisbraut hins vegar, heldur heildarfjölda bílferða undir því sem eðlilegt getur talist 
fyrir íbúagötu í borg. 

Virðingarfyllst,
Bjarni Rúnar Ingvarsson
Deildarstjóri samgangna
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Svar: Samkvæmt skrifstofu fasteigna og nýbygginga eru forsendur á bak við ákvörðun um stærð leikskólans 
annars vegar þær að í hverfinu er mikil fjölgun íbúa með börn á leikskólaaldri og hins vegar að hinum nýja 
leikskóla er ætlað að hýsa börn frá öðrum leikskólum í nágrenninu þegar farið verður í stórar endurbætur á 
þeim. 

Leitað hefur verið umsagnar skrifstofu samgangna og borgarhönnunar varðandi greiningu á aukinni umferð um 
að Fossvogsveg með tilkomu nýs leikskóla. Í umsögn deildarstjóra samgangna, dags. 18.09.2023, kemur fram 
að þrátt fyrir aukningu bílferða um Fossvogsveg með tilkomu nýs leikskóla þá verði heildarfjöldi bifreiða og 
bílferða ekki meiri en eðlilegt geti talist fyrir íbúagötu í borg. Að því sögðu þá áformar skrifstofa samgangna að 
fylgjast grannt með þróun bílaumferðar um Fossvogsveg og gera ráðstafanir ef þurfa þykir.  

Tekið er jákvætt í tillögur íbúaráðs um að færa bílastæði leikskólans sunnar svo halda megi trjágróðri meðfram 
Fossvogsvegi. 

 

 

 

 

 

2. Kristinn Kristinsson, Markarvegi 1 
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Svar: Rétt er að bréf um auglýsingu á skipulagslýsingu fyrir nýtt deiliskipulag fór einungis til lóðarhafa við 
Fossvogsveg, gegnt umræddri leikskólalóð. Við auglýsingu á nýju deiliskipulagi var tekið mið af athugasemdum 
íbúa um að hið nýja deiliskipulag varðaði alla lóðarhafa sem aðkomu hefðu frá Fossvogsvegi og voru bréf um 
auglýsingu á nýju deiliskipulagi því send öllum íbúum við Markarveg, Kjarrveg og Klifveg.  

Hvað varðar athugasemd um að Fossvogsvegur sé ekki sambærilegur öðrum götum í íbúðarhverfi og muni ekki 
anna aukinni umferð þá var leitað eftir umsögn frá deildastjóra samgangna. Í þeirri umsögn, dags. 18.09.2023, 
kemur fram að þrátt fyrir aukningu bílferða um Fossvogsveg með tilkomu nýs leikskóla þá verði heildarfjöldi 
bifreiða og bílferða ekki meiri en eðlilegt getur talist fyrir íbúagötu í borg. 

Niðurstaða:  

Lagt er til að tillagan verði samþykkt með þeim breytingum að bílastæði verði færð aðeins sunnar á lóð svo 
halda megi trjágróðurbelti við Fossvogsveg. 
 

F.h. skipulagsfulltrúans í Reykjavík 
Sigríður Maack, arkitekt / verkefnastjóri 
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